

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

17:34 14/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thời gian qua, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với người dân tại các thôn, xóm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.



Người dân tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt tình trao đổi với các báo cáo viên về chính sách BHXH tự nguyện.

Căn cứ Công văn số 02/CV-BCĐ ngày 27/9/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc tổ chức tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp xã, phường trên địa bàn

thành phố Vĩnh Yên tổ chức tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

Từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, BHXH tỉnh đã chủ trì tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến từng khu dân cư, tổ dân phố các thôn Đâu (xã Định Trung), xóm Gạch (phường Tích Sơn), thôn Vị Trù (xã Thanh Trù), tổ dân phố Tô Hiệu (phường Đống Đa), thôn Vĩnh Thịnh Đông (phường Khai Quang),

Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của lãnh đạo địa phương và hơn 200 người dân trên địa bàn các xã, phường. Tại hội nghị người dân đã được nghe tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT...những điểm cơ bản về chế độ, quyền lợi được hưởng; thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT đồng thời được hướng dẫn, giải đáp những vấn đề liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng dẫn cài đặt VssID...; khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa sâu sắc đối với người dân, người lao động có thu nhập thấp và không ổn định để được hưởng lương hưu, nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già.

Tại các buổi tuyên truyền trực tiếp này, ngoài việc được nghe những nội dung trên người dân còn được cán bộ BHXH Bảo hiểm xã hội tư vấn tại chỗ về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi được hưởng khi tham gia, đồng thời hướng dẫn đăng ký, cài đặt “ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số” cho người lao động.

Bà Lê Thị Nguyên ở Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên được nhiều công ty bảo hiểm thương mại tư vấn, vận động mua bảo hiểm nhưng bà đều từ chối không tham gia. Ngay sau buổi tuyên truyền bà quyết định tham gia đóng mức lương 3 triệu đồng/tháng. Bà chia sẻ: Tôi được công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam nhiều lần tư vấn để tham gia nhưng tôi từ chối còn BHXH tự nguyện tôi được nghe cũng nhiều lần rồi nhưng hôm tôi mới hiểu và thấy được quyền lợi và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện nên tôi quyết định tham gia ngay sau buổi truyền thông ngày hôm nay.

Tại thôn Vĩnh Thịnh Đông, phường Khai Quang người dân được nghe các báo cáo viên chuyển tải các quyền lợi, thủ tục đóng và những chính sách nhân văn của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Người dân nhiệt tình trao đổi với các báo cáo viên để hiểu sâu hơn về các chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện và vui vẻ đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện ngay sau khi hội nghị kết thúc.

Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của mỗi người, tiết

kiệm và dành nguồn kinh phí tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội, để được nhà nước hỗ trợ và bảo hộ trong suốt quá trình tham gia và thụ hưởng.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 10 năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại xã, phường và các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn để lan tỏa chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với nhiều người dân trên địa thành phố Vĩnh Yên nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vinh-phuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-chinh-sach-bhxh-tu-nguyen-bhyt-ho-gia-dinh>